



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

ที่ ๓๗๐/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษา ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดคัดเลือกสถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล อย่างน้อยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นละ ๑ แห่ง เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และมีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการส่งเสริม/สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล เพื่อให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการอ่านหนังสือ นั้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย และสร้างพฤติกรรมรักการอ่านของประชาชนรวมถึงการสร้างโอกาสเข้าถึงหนังสือของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน ได้จัดตั้งที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน จำนวน ๓ แห่ง และขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบสถานที่อ่านหนังสือ ดังนี้

สถานที่	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสถานที่อ่านหนังสือฯ
๑. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน หมู่ ๑๕ ตำบลห้วยตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	นางสาวอลิษา มอนศิลา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
๒. ที่อ่านหนังสือ ชุมชนบ้านหนองนกเขา หมู่ ๑๕ ตำบลห้วยตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	นางอนัญญา นันทจันทร์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
๓. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านตะแกรง หมู่ ๒ ตำบลห้วยตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	นางสาวสุพรรณษา ละออเอี่ยม ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดูแล บำรุงรักษา ที่อ่านหนังสือให้มีสภาพใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งจัดหาหนังสือให้มีความหลากหลาย หรือจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้มีการบริจาคหนังสือ รวมทั้งจัดหาหนังสือเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายช้อน กองศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน
เรื่อง การใช้บริการ ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน และรับบริจาคหนังสือต่าง ๆ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน ได้จัดตั้งที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน
จำนวน ๓ แห่ง คือ

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน หมู่ ๑๕ ตำบลห้วยตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนกเขา หมู่ ๑๕ ตำบลห้วยตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
๓. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านตะแกรง หมู่ ๒ ตำบลห้วยตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย และสร้างพฤติกรรมรัก
การอ่านของประชาชนรวมถึงการสร้างโอกาสเข้าถึงหนังสือของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน
จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป สามารถใช้บริการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ได้ตามสถานที่ดังกล่าวข้างต้น
และประชาชนที่สนใจจะขอรับบริจาคหนังสือ สามารถติดต่อขอบริจาคหนังสือได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยตะเคียน หมู่ ๑๕ ตำบลห้วยตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหน้าที่
รับผิดชอบสถานที่อ่านหนังสือ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายช้อน กองศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน